
คํากล่าวปิดงานสมัมนาวิชาการนานาชาตใินหวัข้อ  

Railway and Area Development in Thailand 
 

โดย 

นาย อาคม เตมิพิทยาไพสิฐ 

อดีตรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม 

 
 

เรียน 

อดีตท่านผู้ชว่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ท่าน ดร.ไพรินทร์ ชโูชติถาวร 

Mr. Noboru Sekiguchi Minister, Chief of Economic Section, Embassy of Japan in Thailand 
Mr. Yasuhiro Okanishi, Director General for International Affairs, MLIT Japan 

ท่านประธานShukuri, ท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางราง, ท่านวทิยากร, และท่านแขกผู้มีเกียรติทกุท่าน 

 

ผมได้รับมอบหมายให้มากล่าวข้อคิดเห็นเก่ียวกบังานสมัมนาในวนันี ้ก็ขออนญุาตสัน้ๆ นะครับ มีเวลา 5 นาที จริงๆ 

แล้วอยากจะบรรยายด้วยนะครับ แต่กท็างท่านประธาน Shukuri ไม่ได้ให้โอกาสผม บอกให้พดูปิดก็พอ 

แต่ทกุเร่ืองท่ีได้พดูกนัมาตัง้แตเ่ช้านีก้็เป็นเร่ืองท่ีเราได้ทํากนัมา ในช่วง 5 

ปีท่ีผ่านมาชว่งท่ีผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และท่านดร.ไพรินทร์ก็เป็นรัฐมนตรีชว่ย 

และได้ร่วมกนัขบัเคล่ือนโครงการหลายๆ โครงการโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ต้องถือวา่การลงทนุในระบบราง 

ระบบรถไฟของเรานัน้ เป็นครัง้ใหญ่ท่ีสดุ รองจากตอนท่ีเราเร่ิมสร้างทางรถไฟในสมยัรัชกาลท่ี 5 

ซึง่การลงทนุนัน้ก็ได้ครอบคลมุทัง้ระบบ ดงัตามท่ี Dr. Muto ได้นําเสนอ ตัง้แตร่ถไฟความเร็วสงู 



รถไฟระหว่างเมือง รถไฟในเมือง รถไฟชานเมือง 

และรถไฟlocalเพราะฉะนัน้กจ็ะเห็นได้ว่าระบบรางของเรานัน้ได้เพ่ิมขึน้มามากมาย 

อย่างท่ีท่านอธิบดกีรมการขนส่งทางรางได้อธิบายไว้เมื่อสกัครู่นี ้ 

 

ก็ต้องถือวา่เป็นครัง้แรกนะครับท่ีทางJTTRIโดยท่านประธานShukuriได้กรุณามาจดังานสมัมนาท่ีกรุงเทพฯ 

ในวนันี ้อนัท่ีจริงแล้วยงัมีพรุ่งนีอี้กวนันะครับ 

ก็เป็นครัง้แรกท่ีเป็นการจดัสมัมนาในเร่ืองของระบบรางและการพฒันาพืน้ท่ี 

หรือท่ีเราเรียกกนัวา่เป็นTODหรือในเอกสารจะเขยีนวา่เป็นRADก็ถือวา่เป็นเร่ืองเดียวกนันะครับ 

ซึง่เราก็ได้นําความคิดนีม้าใช้ในการวางแผนและการขบัเคล่ือนระบบรางของประเทศไทย ผมขอให้ความเห็นสัน้ๆ 

ว่าการสมัมนาในวนันี ้แม้จะเป็นครัง้แรก แต่ข้อมลูละเอียดเหลือเกิน ทัง้presentationของProfessor 

MorichiและของDr. Mutoกแ็สดงวา่ทางญ่ีปุ่ นนัน้ได้มีการศกึษาเร่ืองระบบรางของประเทศไทยนัน้เป็นอย่างดี 

เพราะฉะนัน้ประโยชน์ท่ีได้ในวนันีค้ือข้อมลูประสบการณ์ของญ่ีปุ่ นท่ีเป็นข้อมลูท่ีท่านต้องยอมรับวา่มีทัง้สําเร็จและล้

มเหลว ดงัท่ีProfessor Morichiได้กล่าวไว้ ดงันัน้วิธีการของเราคงจะไม่ไปศกึษาใหม่ 

แต่เลือกลอกเลียนในส่ิงท่ีสําเร็จมาใช้ในประเทศไทยเพ่ือประหยดัเวลา เพราะวา่การทํางานนัน้เราแข่งกบัเวลาอยู่ 

เราไม่มเีวลามาก ในชว่ง 5 ปีท่ีผ่านมานัน้เป็นเพียงช่วงระยะเวลาสัน้ๆ 

ท่ีเราได้ขบัเคล่ือนในระบบรางมาอย่างมากพอสมควร 

 

ในลําดบัท่ี 2 นัน้คือในเร่ืองของการวางแผนของเรานัน้ 

ถ้าตามpresentationนัน้ญ่ีปุ่ นได้มีการวางแผนในระบบรางมาตัง้แต่ปี1956 หรือปีท่ีผมเกดิพอดี 



และเขากม็ีแผนมาเร่ือยๆ แต่ของเรานัน้ แผนของเรานัน้เร่ิมในM-MAPหรือเมื่อประมาณ20ปีท่ีแล้ว 

ตัง้แต่ท่ีOTPยงัใช้ชื่อเก่าอยู่ ซึง่ก็ได้รับความชว่ยเหลือจากJICA การเกดิขึน้จริงของM-

MAPนัน้เกิดขึน้ในปี2015หรือปีแรกท่ีผมเข้ามาขบัเคล่ือนกนักบัดร.ไพรินทร์ ก็ถือว่าM-

MAPได้สําเร็จไปซึง่ห่างจากญ่ีปุ่ นถึง60ปี ดงันัน้เราจงึต้องพยายามไล่ให้ทนัให้ได้ 

จึงเป็นท่ีมาว่าโครงข่ายของเราท่ีแสดงในPresentationนัน้ผมถือว่าโครงข่ายหลกั แต่โครงขา่ยรองหรือsub-

networkนัน้หรือทางเลือกนัน้ผมคิดว่าเรายงัมีน้อย เมื่อเช้าท่ีผมมาช้าไม่ใช่อะไรหรอกครับ 

ตอนผมตดัสินใจออกจากบ้านกค็ดิว่าจะเดินทางอยา่งไรดีเพราะรถมนัติดเหลือเกิน 

ก็เลยตดัสินใจว่ามาขึน้รถไฟฟ้าสายสีนํา้เงินท่ีสถานีหลกัสอง ดงัท่ีProf.MorichiเรียนShopping 

Centerตรงนัน้กค็ือเดอะมอลล์ และก็ได้ทําSky Walkเชื่อมต่อเรียบร้อยหมดแล้ว 

แต่ก็ยงัขาดอยา่งท่ีเรียนคือลานหน้าสถานี ซึง่ทัง้นีท้ัง้นัน้อย่างท่ีเรียนว่าแผนของเราได้วางแผนมาแล้ว20ปี 

เรามุง่เร่ืองการขนส่งระบบรางเพียงอยา่งเดียวแต่ไม่ได้คิดถงึการพฒันาพืน้ท่ีโดยรอบสถานีหรือพฒันาตวัสถานีเอง 

จึงเป็นดงัสภาพท่ีเห็น และอีกประเด็นคือไม่ได้มีการประสานงานท่ีดีกบัด้านผงัเมืองทําให้ตา่งคนตา่งพฒันา 

เพราะฉะนัน้ชว่ง5ปีท่ีผ่านมานัน้ไม่มีเวลาท่ีจะคยุกบัฝ่ายผงัเมือง 

ต้องรีบให้โครงการสําเร็จลลุ่วงกอ่นเพราะประชาชนนัน้รอคอยอยู ่เมื่อเช้าผมเลยตดัสินใจมาสถานีหลกัสอง 

แต่ส่ิงท่ียงัเห็นได้คือรถก็ยงัติดอยู ่เพราะทกุคนขบัรถแล้วคดิวา่เมื่อมีรถไฟฟ้าแล้วรถน่าจะน้อยลง 

แต่อนัท่ีจริงแล้วทกุคนก็ยงัขบัรถอยู่ แต่ก็โชคดีตรงท่ีมีPark-and-rideอยู่ทัง้สองฝ่ัง 

ผมก็เลยตดัสินใจเอารถไปจอดท่ีPark-and-ride 

แต่ท่ีผมสงัเกตเห็นชดัเจนเลยคือประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้านัน้มีความพึงพอใจ 



ขึน้รถไฟมาแล้วก็ยงัมีความสบายใจ ใช้โทรศพัท์มือถือ ดLูineกนัอยู่ พอขึน้ไปในรถไฟนัน้ 

ผมมัน่ใจว่า99.99%ของผู้ โดยสารใช้โทรศพัท์มือถือบนรถไฟ ดงันัน้น่ีเลยเป็นหวัข้อท่ีจะสมัมนาในวนัพรุ่งนี ้

พรุ่งนีเ้ป็นMobile Big Data กท็นัสมยัครับ ต้องขอขอบคณุทางJTTRIท่ีได้นําสองเร่ืองมาสมัมนากนัในท่ีนี ้

ท่ีเห็นได้ชดัเลยคือประชาชนมีความพึงพอใจในการใช้บริการ สามารถคาดการณ์ระยะเวลาการเดินทางได้ชดัเจน 

มีการต่อเชื่อมสถานีไปยงัสายสีเขียวอยูเ่พียงสายเดียวในปัจจบุนั และในอนาคตคงมีการเชื่อมต่อได้มากขึน้  

 

ผมขอขอบคณุ JTTRI การสมัมนาในครัง้นีถื้อเป็นประโยชน์ในเร่ืองการได้ข้อมลูประสบการณ์ของญ่ีปุ่ น 

เพ่ือให้พวกเรานัน้ ซึง่ในท่ีสมัมนานีก้็มีทัง้ภาควชิาการ ผมเห็นทางTDRIอาจารย์สเุมธ ไปไหนแล้ว อยู่ไหนไม่รู้ 

ท่านก็เป็นกําลงัสําคญัในการศกึษาให้กบักรมการขนส่งทางรางและให้ข้อมลูแก่คณะกรรมการกฤษฎีกาด้วย 

ซึง่ผมกเ็ป็นหน่ึงในสมาชิกคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะท่ี4นะครับ ในปีนีอ้ยากจะให้สมัมนาเยอะๆ 

นะท่านShukuri ครัง้นีส้องครัง้คือวนันีก้บัพรุ่งนี ้แต่ก็อยากให้มกีิจกรรมเช่นนีอ้ยา่งสมํา่เสมอ 

และขอฝากทัง้ทางหน่วยงานตา่งๆ และอาจารย์ ให้มกีิจกรรม เพราะวา่มีประโยชน์ครับ 

ในส่วนของกระทรวงคมนาคมนัน้ก็ขอฝากท่านอธิบดีไปก็แล้วกนันะครับ 

เพราะเราได้รับฟังความคดิเห็นทัง้ภาควิชาการ ภาครัฐ Developer และ Operator ท่ีอยูใ่นท่ีนีท้ัง้หมด 

ก็ถือวา่เป็นข้อคิดท่ีเราควรจะร่วมกนัพฒันาต่อไป 

 

ก็มี4เร่ืองหลกัๆท่ีจะขอฝากครับ ข้อท่ี1คือแผนต้องต่อเน่ือง และมกีารปรับปรุงพฒันาอยู่ตลอดเวลา 

การขบัเคล่ือนทางนโยบายกต้็องต่อเน่ือง ข้อท่ี2คือต้องเปล่ียนแนวความคิด ดงัเช่นหวัข้อในวนันี ้

การพฒันาไม่ใช่เป็นการพฒันาเฉพาะระบบรางเพียงอย่างเดียว แต่ต้องพฒันาในเชิงพืน้ท่ี 



ถึงจะได้กําไรมาชดเชยต้นทนุในการให้บริการ ข้อท่ี3คือระบบทางทัง้หมดนัน้ 

ต้องมกีารบรูณาการเชื่อมต่อให้เป็นโครงข่ายเดียวกนั ไมว่่าจะเป็น 

รถไฟความเร็วสงูก็จะมีสถานีกลางบางซื่อทําหน้าท่ีเป็นสถานีกลาง รถไฟต่างจงัหวดั รถไฟชานเมอืง รถไฟท้องถิ่น 

ต้องพฒันาไปในทางเดียวกนั ในส่วนสดุท้ายกค็ือเร่ืองกฎระเบียบ 

ซึง่วนันีเ้ราก็ได้เร่ิมต้นจากการมีกรมการขนส่งทางราง กค็ิดวา่เราคงจะได้ร่วมกนัพฒันาต่อไป  

 

ข้อมลูจากการสมัมนาก็เป็นประโยชน์อยา่งยิง่ 

ความร่วมมือกบัประเทศญ่ีปุ่ นนัน้เป็นเร่ืองหน่ึงท่ีผมให้ความสําคญัมากในชว่งท่ีผมอยู่ในหน้าท่ี 

ก็ขอขอบคณุทางMLIT ทางท่านDirector General Okanishiซึง่ก็ได้พบกนัมาตลอดทัง้แตเ่ร่ืองRoad 

Safetyและเร่ืองระบบราง และได้มีบนัทึกความร่วมมือกนัระหว่างสองกระทรวงนี ้ก็เป็นจดุเร่ิมต้นท่ีดี 

JICAกเ็ช่นเดียวกนัเป็นอีกหน่วยงานท่ีให้ความสนบัสนนุในด้านการศกึษาอย่างต่อเน่ือง 

แม้วา่ประเทศไทยจะหลดุพ้นจากประเทศผู้ รับแล้วกต็ามแต่ด้วยความท่ีเรายงัมีข้ออ้างได้ว่าประสิทธิภาพทางด้านก

ารขนส่งของเรายงัแย่ และปัญหาเร่ืองส่ิงแวดล้อมก็ยงัเป็นอีกข้อหน่ึงท่ีเรายงัได้รับความชว่ยเหลืออย่างต่อเน่ือง 

หวงัวา่เราจะได้รับข้อคิดเห็นและความรู้จากวนันีเ้พ่ือการทํางานในวนัต่อไป ขอขอบคณุมากครับ 


